

Giá vật tư nông nghiệp tăng cao “làm khó” nông dân

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: KHÓ KHĂN BỮA VẬY NGƯỜI NUÔI CÁ



Ông Lê Huy Hòa, xã Hồng An (Hưng Hà) đang phải bù lỗ trung bình 9.000 đồng/kg cá.

Quá thời gian nuôi nhưng không thể xuất bán trong khi chi phí nuôi ngày một tăng, giá cám lại cao khiến nhiều hộ nuôi cá như ngó trên đồng lúa.

Thời gian qua, phong trào nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Hưng Hà phát triển mạnh. Toàn huyện hiện có 188 lồng cá tại 5 xã, thị trấn (Hồng An 20 lồng, Điệp Nông 89 lồng, Độc Lập 55 lồng, thị trấn Hưng Nhân 13 lồng, Tân Lễ 11 lồng), tăng 28 lồng so với năm 2020. Những ngày qua, các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn huyện đều trong trạng thái thấp thỏm, lo âu vì hàng trăm tấn cá không thể xuất bán, chi phí chăm sóc cá không ngừng tăng, vốn tổn động lớn, lại không thể vào lứa cá tiếp theo.

Gia đình anh Nguyễn Văn Đình, xã Điệp Nông nuôi 30 lồng, chủ yếu là cá điêu hồng, chép, trắm, lươn, rô phi, mỗi năm xuất bán gần 100 tấn cá. Anh Đình cho biết: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,

những cửa hàng, quán ăn, trường học, điểm tham quan du lịch đều dừng hoạt động khiến sức tiêu thụ của thị trường giảm mạnh. So với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, giá cá các loại giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, cá trắm hiện có giá 45.000 đồng/kg, cá rô phi 31.000 đồng/kg, cá chép 42.000 đồng/kg, cá điêu hồng 36.000 đồng/kg; trong khi đó, giá cám lại tăng gần 100.000 đồng/bao 25kg. Hiện tại tôi đang phải bù lỗ từ 4.000 - 5.000 đồng/kg cá.

Tương tự, gia đình ông Lê Huy Hòa, xã Hồng An đang chịu áp lực rất lớn về việc giải quyết thức ăn cho cá. Thay vì nuôi từ 6 - 10 tháng là xuất bán, đến nay, nhiều lồng cá ông Hòa đã phải nuôi 16 tháng. Để duy trì đàn cá, ông dùng cách cắt giảm khẩu phần ăn của cá còn 60 - 70% so với trước đây. Ông Hòa cho biết: Gia đình tôi có 20 lồng. Thời điểm này những năm trước thương lái đến thu mua 5 - 7 ngày là hết cá. Thế nhưng năm nay, ảnh

hưởng của dịch Covid-19, họ đến bắt được 2 ngày là dùng không nữa. Hiện gia đình tôi còn hơn 60 tấn cá các loại, trong đó nhiều lồng đã quá kỳ xuất bán (6 tháng) nhưng không có người mua. Trong khi đó, mỗi ngày tôi vẫn phải chi hơn 10 triệu đồng tiền thức ăn cho cá. Người nuôi như chúng tôi đang phải chịu cảnh “một cổ ba tròng” khi cá quá tuổi nhưng không xuất bán được, vẫn phải nuôi cầm cự, tồn chi phí càng cao, vốn ứ đọng, lại không thể vào lứa mới. Theo tính toán của ông Hòa, để nuôi được 1kg cá điều hồng chi phí hết 34.000 đồng; do sức tiêu thụ chậm, cá không xuất bán được, chi phí cho 1kg cá đã lên tới 45.000 đồng trong khi giá bán hiện tại được 36.000 đồng/kg. Ông Hòa đang phải bù lỗ trung bình 9.000 đồng/kg cá.

Một khó khăn nữa mà các hộ nuôi cá lồng gặp phải là lúa cá thương phẩm không xuất bán được thì mua 5 - 7 ngày là hết cá. Lúa cá tiếp theo cho năm

sau. Nếu duy trì nuôi lúa cá này, chi phí sẽ lớn hơn chi phí vào đàn cá mới. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng không ưa chuộng cá quá to vì thế sẽ làm cho sức tiêu thụ chậm hơn.

Đầu tư bài bản khi xây dựng chuỗi khép kín từ con giống, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ, mô hình chế biến cá rô đồng của anh Nguyễn Văn Hình, xã Duyên Hải (Hưng Hà) cũng đang gặp khó khăn khi sản lượng tiêu thụ giảm từ 70 - 80% so với trước khi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Anh Hình chia sẻ: Hiện tại tôi đứng ra thu mua cá cho hầu hết các hộ nuôi cá rô đồng trong tỉnh để chế biến, bán cho hệ thống quán canh cá. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cửa hàng, quán ăn đóng cửa nhiều, sức tiêu thụ giảm rõ rệt, chủ yếu bán lẻ cho các hộ gia đình. Nhờ đầu tư hệ thống kho lạnh trữ đông công suất 20 tấn cá thành phẩm, tương đương khoảng 60 tấn cá tươi nên anh Hình hiện vẫn có thể thu mua, chế biến cá cấp đông; giải quyết đầu ra, quay vòng vốn cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài đến cuối năm thì anh Hình cũng không đủ sức cầm cự.

6 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 72.700 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó sản lượng cá ước đạt 19.400 tấn. Trước tình trạng chi phí đầu vào tăng cao, đầu ra khó tiêu thụ, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản mong muốn nhà nước có cơ chế hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là ưu đãi về vốn, lãi suất vay, gỡ khó trong tiêu thụ sản phẩm để người dân tiếp tục sản xuất.

NGÂN HUỖN

Cảnh giác với lúa cỏ

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa mùa. Cùng với bệnh lùn sọc đen, lúa cỏ là loài gây hại mới, được ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương tích cực kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và tiêu hủy, tránh ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Theo các nhà khoa học thì lúa cỏ là loài thực vật có thể làm thất thu năng suất lúa từ 15 - 20%; nếu bị lan tạp lúa cỏ với tỷ lệ từ 35% trở lên, năng suất có thể giảm 50 - 60%, thậm chí không cho thu hoạch. Sự xâm nhiễm của lúa cỏ nghiêm trọng hơn trên các ruộng lúa gieo thẳng, nông dân sử dụng lúa giống tự để từ vụ trước. Hạt lúa cỏ có sức sống rất mãnh liệt, khi rụng xuống bị vùi trong đất, bị ngâm nước nhưng vẫn duy trì được sức nảy mầm trong vài năm. Hạt lúa cỏ có râu dài nên chìm, chuột lúa lẫn và cây để làm lúa thịt nên không khử lẫn. Khi thu hoạch thì các hạt lúa cỏ đã rụng hết, vì vậy đã tạo điều kiện để lúa cỏ tiếp tục duy trì, tích lũy số lượng hạt rụng trên đồng ruộng. Nhận thức được tác hại của lúa cỏ, trong quá trình chỉ đạo điều hành sản xuất, HTX thường xuyên hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật như không sử dụng lúa giống tự để, thường xuyên thăm đồng để nhổ bỏ các cây lúa cỏ, tập trung vào 2 giai đoạn để nhổ và trước trổ. Tuy nhiên, lúa cỏ vẫn không ngừng phát triển, sang vụ xuân năm 2021, tỷ lệ lúa cỏ trên đồng ruộng nhiều hơn, đến vụ mùa năm nay đã có trên 2ha gieo thẳng thuộc chăn ruộng vùn cao bị nhiễm lúa cỏ, trong đó trên 1ha có tỷ lệ lúa cỏ trên 30%, phải bừa gieo cấy lại. Để ngăn chặn lúa cỏ lây lan, phát tán, HTX tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nông dân kiểm tra đồng ruộng, nhổ bỏ và tiêu hủy theo quy định, diện tích nào nhiễm lúa cỏ trên 30% phải bừa, cấy lại.

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Lúa cỏ gây hại không kém bất cứ loại dịch hại nào. Nếu không xử lý triệt để sẽ lan rộng và gây thiệt hại lớn ở các vụ kế tiếp. Do vậy, ngay từ lúc này, người nông dân phương cũng như bà con nông dân cần đặc biệt lưu tâm, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý sớm. Lúa cỏ có kiểu hình giống với lúa thường nên rất khó phân biệt trên các ruộng gieo thẳng. Vì thế, nông dân cần kiểm tra kỹ, đặc biệt trên những ruộng vụ trước bị nhiễm. Khi phát hiện có lúa cỏ cần tranh thủ còn thời vụ tiến hành bừa đi cấy lại ngay bảo đảm trong khung thời vụ còn cho phép. Trên các ruộng lúa cấy bằng tay, bằng máy, lúa cỏ là những

LƯU NGÂN



Trên các ruộng lúa cấy, lúa cỏ là những cây mọc ngoài hàng, cây cao hoặc thấp hơn.

Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành, huyện, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như viết tin, bài, tuyên truyền lưu động; ký cam kết với 5.534 hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ và 7.529 học sinh, 371 giáo viên các trường THPT về bảo đảm ATGT; các huyện, thành phố thành lập 563 đội cờ đỏ tham gia bảo đảm ATGT tại cổng trường; 1.797 hộ dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng khu dân cư văn hóa và ATGT”. 6 tháng đầu năm, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý 7.932 trường hợp vi phạm, tạm giữ 992 phương tiện, tước 1.421 giấy phép lái xe. Giải tỏa 259 hộ vi phạm hành lang ATGT; thu 356 biển quảng cáo, xử lý 6 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh được duy tu, các đơn vị đã bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 338km đường thuộc phạm vi quản lý; xử lý 1.290m² ổ gà; sửa chữa, bổ sung 348 cọc tiêu và 123 biển báo các loại. Các huyện, thành phố duy tu, sửa chữa 74,6km, nâng cấp 7km đường huyện, phát quang 75km cây cối che khuất tầm nhìn.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương buôn bán.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hưng kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Phạm Thành Trung, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết và xử lý tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh còn 8 “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, điển hình như: Km5 quốc lộ 37 (địa phận xã Thụy Quỳnh,

Thái Thụy); ĐT.456 km12 (địa phận thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy); ngã tư Phan Bá Vành, Ngô Thị Nhậm (tổ 16, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình); km82 + 200, ngã tư quốc lộ 10 - S1 (xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình); km93 + 300 quốc lộ 10 ngã tư đường tránh S1

(Vũ Thư); km96 + 900 quốc lộ 10 (xã Tân Lập, Vũ Thư). Ngoài ra, trên tuyến đường tỉnh 458 đoạn từ km5 - km7 thuộc địa phận xã Vũ Ninh (Kiến Xương) từ đầu năm 2021 đến nay xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết người. Để giảm thiểu tai nạn giao thông tại các “điểm đen”, cơ quan chức

năng cảnh sát biển khu đông dân cư để hạn chế tốc độ và lắp đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Đông Hưng, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2020, trong đó giảm 2 vụ (25%), giảm 2 người chết (25%), giảm 3 người bị thương (300%). Đạt được kết quả trên, Thiếu tá Phạm Đình Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện cho biết: Từ ngày 1/6/2021 sau khi trạm thu phí tuyến tránh thị trấn Đông Hưng chính thức hoạt động, các loại xe ô tô tải, xe đầu kéo sơ mi rơ moóc đều di chuyển trên quốc lộ 10 dẫn đến nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường quy định; phương tiện không đủ tiêu chuẩn, an toàn kỹ thuật; chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định... Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng phải tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh nên lực lượng tham gia bảo đảm trật tự ATGT mỏng; phương tiện giao thông cơ giới tiếp tục

tăng. Đặc biệt, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông còn hạn chế dẫn đến các hành vi vi phạm còn xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 10 người; nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định an toàn vi gây tai nạn; thiếu chú ý quan sát; vi phạm nồng độ cồn... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 34 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 41 người.

Để thực hiện tốt mục tiêu giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT kết hợp với phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu, buôn bán, dựng rạp đám hiếu, hỷ; đẩy nhanh tiến độ duy tu, sửa chữa các tuyến quốc lộ, các công trình giao thông; rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông; khẩn trương xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn các công trình giao thông trong mùa mưa lũ.

THANH THÚY

VIETCOMBANK THÁI BÌNH Tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 15/7/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) tiếp tục giảm lãi suất cho vay 1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp thuộc 9 ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, giảm 1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp còn lại; giảm 1%/năm đối với khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và giảm 0,5%/năm đối với khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ đời sống. Thời gian giảm lãi suất cho vay được Vietcombank Thái Bình thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

MINH HUƠNG

VŨ THƯ Giảm 23% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Kết quả, đã điều tra, làm rõ 42 vụ với 128 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự, giảm 23% số vụ so với cùng kỳ năm 2020; triệt xóa 1 nhóm đối tượng đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet; triệt xóa 1 nhóm đối tượng có hoạt động bảo kê; đấu tranh, khởi tố 18 vụ với 26 đối tượng tội phạm ma túy...

6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 138 huyện Vũ Thư tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

QUỲNH LƯU